



มาถึงวันนี้ยังไม่แน่ว่าการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติซึ่งจะอุบัติขึ้นในแดนอาทิตย์อุทัยหรือโตเกียวเกมส์ 2020 จะเดินหน้าจัดการแข่งขันตามกำหนดการเดิมไปได้มากน้อยแค่ไหน ทั้งนี้สิ่งที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่านับแต่ปลายปี 2019 ที่ไวรัสโควิด-19 ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกจวบจนวันนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะคลี่คลายกันกลับมาบ้านเราในฐานะประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกของ IOC ที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมโอลิมปิกมาอย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้นักกีฬาคณะเตรียมการนักกีฬาได้มีการดำเนินการเพื่อสร้างความพร้อมให้นักกีฬาคณะที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬานานาชาติต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการเตรียมการดังกล่าว นอกเหนือจากดูแลการฝึกซ้อมรวมทั้งการกำหนดมาตรการสาธารณสุขป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แล้วอีกหนึ่งมิติได้แก่กิจกรรมการวิ่งธงชาติไทย รวมใจสู้ชัยชนะ (FLAG OF NATION)

การจัดกิจกรรมวิ่งธงชาติไทย รวมใจสู้ชัยชนะเป็นการดำเนินการของกีฬาแห่งประเทศไทย

โดยกองทุนพัฒนาแข่งชาติร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากล คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ คณะกรรมการกีฬาพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รวมทั้งพันธมิตรภาคเอกชน

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวสาระสำคัญก็เพื่อชวนคนไทยทั่วประเทศร่วมสร้างประวัติศาสตร์วิ่งถือธงไตรรงค์ผ่าน 35 จังหวัดต่อเนื่อง 61 วันรวมระยะทาง 4,606 กม. ซึ่งพิธีการได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วตั้งแต่เช้ามีดของวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา โดยมีอดีตรัฐมนตรีโอลิมปิกไทย เจ้าของฉายา “โม้มอตะ” สมรักษ์ คำสิงห์ ออกสตาร์ทเป็นคนแรก

จากวันแรกที่มีการปล่อยตัวนักวิ่งภายใต้กิจกรรมวิ่งธงชาติไทย รวมใจสู้ชัยชนะมาจนถึงวันนี้คณะนักวิ่งกำลังนำธงไตรรงค์เข้าสู่ภาคกลางของประเทศและจะส่งต่อไปยังเส้นทางที่กำหนดก่อนที่จะมาหยุดหรือถึงเส้นชัยที่สนามบินสุวรรณภูมิ อย่างไรก็ตามกิจกรรมดังกล่าวหากมองในมิติของการสร้างพลังร่วมหรือการสร้างจิตวิทยาเพื่อให้นักกีฬาร้อยแรงใจและส่งเสริมเชียร์คณะนักกีฬาถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่นำชื่นชมสำหรับเจ้าของไอเดีย

แต่หากมองในมุมกลับกันอาจจะมีความกังวลว่ากิจกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์มากน้อยแค่ไหน พลังร่วมที่มาจากประชาชนในพื้นที่ที่ธงชาติไทยวิ่งผ่านการเข้าร่วมหรือการคืนตัวเป็นอย่างไร การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเพื่อร่วมส่งเสริมเชียร์สามารถดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้เป็นรูปธรรมหรือไม่อย่างไร นี่คือนั่งในใจหรือการบ้านที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องนำไปขบคิด

การจัดกิจกรรมรายการนี้หากจะไปเทียบกับกิจกรรมการวิ่ง “ก้าวคนละก้าว” ภายใต้งานการดำเนินการของคณะนักวิ่งหรือทีมอย่าง คุณ บอด้สแลม ดำเนินการก่อนหน้าก็คงเทียบกันไม่ได้เพราะวัตถุประสงค์มีความแตกต่างกัน แต่หนึ่งในมิติที่สร้างปรากฏการณ์ให้ต้องมีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์การวิ่งสำหรับก้าวคนละก้าวกับวิ่งรวมใจสู้ชัยชนะคือพลังร่วมที่คนไทยทั่วประเทศออกมาสนับสนุนและส่งกำลังใจให้กับคณะนักวิ่งอย่างล้นหลามโดยไม่ต้องใช้งบประมาณของภาครัฐ

ดังนั้นเพื่อให้การวิ่งธงชาติไทย รวมใจสู้ชัยชนะในครั้งนี้มีบรรลุตามวัตถุประสงค์ นอกเหนือจากพลังร่วมที่มาจากจิตอาสาหรือผู้สมัครเข้าร่วมวิ่งแล้ว วันนี้ถึงแม้จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ก็ตาม แต่เส้นทางวิ่งยังมีอีกยาวไกล การบ้านจึงมีอยู่ที่ว่าคณะทำงานจะอย่างไรที่จะสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมให้มากกว่าที่ผ่านมา

การดำเนินการภายใต้ทรัพยากรอันหลากหลายโดยเฉพาะเม็ดเงินและงบประมาณจำนวนมากที่ทุ่มเทจึงจำเป็นต้องมีที่คณะทำงานจะต้องมีการติดตามและประเมินผลและเหนือสิ่งอื่นใดกิจกรรมสำคัญระดับชาติอย่างนี้คงไม่มีใครอยากจะทำให้เสร็จสิ้นและจบลงเป็นเพียงแค่หนึ่งวันพิธีกรรมเท่านั้น

ศส.ดร.รัฐพงศ์ บุญญาหุวีรัตน์
ผอ.ศูนย์นวัตกรรมกีฬาพัฒนาทุนมนุษย์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

พลังร่วมสู้โตเกียวเกมส์ 2020



มาถึงวันนี้ยังไม่แน่ว่าการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติซึ่งจะอุบัติขึ้นในแดนอาทิตย์อุทัยหรือโตเกียวเกมส์ 2020 จะเดินหน้าจัดการแข่งขันตามกำหนดการเดิมไปได้มากน้อยแค่ไหน ทั้งนี้สิ่งที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่านับแต่ปลายปี 2019 ที่ไวรัสโควิด-19 ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกจวบจนวันนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะคลี่คลาย

หันกลับมาที่บ้านเราในฐานะประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกของ IOC ที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมโอลิมปิกมาอย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้เช่นกันคณะกรรมการนักกีฬาได้มีการดำเนินการเพื่อสร้างความพร้อมให้นักกีฬาคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬานานาชาติต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการเตรียมการดังกล่าวนอกเหนือจากดูแลการฝึกซ้อมรวมทั้งการกำหนดมาตรการสาธารณสุขป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แล้วอีกหนึ่งมิติได้แก่กิจกรรมการวิ่งธงชาติไทย รวมถึงสัญลักษณ์ (FLAG OF NATION)

การจัดกิจกรรมวิ่งธงชาติไทย รวมถึงสัญลักษณ์เป็นการดำเนินการของการกีฬาแห่ง

ประเทศไทยโดยกองทุนพัฒนาแห่งชาติร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากล คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ คณะกรรมการกีฬาพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รวมทั้งพันธมิตรภาคเอกชน

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวสาระสำคัญก็เพื่อชวนคนไทยทั่วประเทศร่วมสร้างประวัติศาสตร์วิ่งถือธงไตรรงค์ผ่าน 35 จังหวัดต่อเนื่อง 61 วันรวมระยะทาง 4,606 กม. ซึ่งพิธีการได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วตั้งแต่เช้ามืดของวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา โดยมีดีดีฮีโร่โอลิมปิกไทย เจ้าของฉายา “ไม้มอคะ” สมรักษ์ คำสิงห์ ออกสตาร์ทเป็นคนแรก

จากวันแรกที่มีการปล่อยตัวนักวิ่งภายใต้กิจกรรมวิ่งธงชาติไทย รวมถึงสัญลักษณ์มาถึงวันนี้คณะนักวิ่งกำลังนำธงไตรรงค์เข้าสู่ภาคกลางของประเทศและจะส่งต่อไปยังเส้นทางที่กำหนดก่อนที่จะมาหยุดหรือถึงเส้นชัยที่สนามบิณสูววรรณภูมิ อย่างไรก็ตามกิจกรรมดังกล่าวหากมองในมิติของการสร้างพลังร่วมหรือการสร้างจิตวิทยาเพื่อให้นักกีฬาร้อยแรงใจและส่งเสริมเชียร์คณะนักกีฬาที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เข้าขั้นหมสำหรับเจ้าของไอเดีย

แต่หากมองในมุมกลับกันอาจจะมีความกังวลว่ากิจกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์มากน้อยแค่ไหน พลังร่วมที่มาจากประชาชนในพื้นที่ที่ธงชาติไทยวิ่งผ่านการเข้าร่วมหรือการตื่นตัวเป็นอย่างไร การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเพื่อร่วมส่งเสริมเชียร์สามารถดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้เป็นรูปธรรมหรือไม่อย่างไร นี่คือนั่งในใจหรือการบ้านที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องนำไปขบคิด

การจัดกิจกรรมรายการนี้หากจะไปเทียบกับกิจกรรมการวิ่ง “ก้าวคนละก้าว” ภายใต้งานดำเนินการของคณะนักวิ่งชาวก้าว อย่างคุณ บอดี้สแลม ดำเนินการก่อนหน้าก็คงเทียบกันไม่ได้เพราะวัตถุประสงค์มีความแตกต่างกัน แต่หนึ่งในมิติที่สร้างปรากฏการณ์ให้ต้องมีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์การวิ่งสำหรับก้าวคนละก้าวกับวิ่งรวมใจสู้ชัยชนะคือพลังร่วมที่คนไทยทั่วประเทศออกมาสนับสนุนและส่งกำลังใจให้กับคณะนักวิ่งอย่างสิ้นเปลืองโดยไม่ต้องใช้งบประมาณของภาครัฐ

ดังนั้นเพื่อให้การวิ่งธงชาติไทย รวมถึงสัญลักษณ์ในครั้งนี้นำมาสู่ความสำเร็จ นอกเหนือจากพลังร่วมที่มาจากจิตอาสาหรือผู้สมัครเข้าร่วมวิ่งแล้ว วันนี้อย่าเพิ่งเกิดสภาวะการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ก็ตามแต่เส้นทางวิ่งยังมีอีกยาวไกล การบ้านจึงมีอยู่ว่าคณะทำงานจะทำการอย่างไรที่จะสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมให้มากกว่าที่ผ่านมา

การดำเนินการภายใต้ทรัพยากรอันหลากหลายโดยเฉพาะเม็ดเงินและงบประมาณจำนวนมากที่ทุ่มเทจึงจำเป็นต้องมีคนที่ทำงานจะต้องมีการติดตามและประเมินผลและเห็นสิ่งอื่นใดกิจกรรมสำคัญระดับชาติอย่างนี้คงไม่มีใครอยากจะทำให้เสร็จสิ้นและจบลงเป็นเพียงแค่หนึ่งวันพิธีกรรมเท่านั้น

ศส.ดร.รัฐพงศ์ บุญญาหุวัตร
ผอ.ศูนย์นวัตกรรมกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต